

สาวเท่ “ชีส์ต้า ปุณิกา” เตรียมส่ง ชิงเกิ้ลใหม่ เอาใจ สาวหล่อทั่วประเทศ ดึง “เจี๊ยบ เอกมล อรรถกมล” สไตลิสต์ชื่อดัง ปรับลุคใหม่



วนเวียนอยู่ในวงการดนตรีมากกว่า 10 ปี ด้วยใจรักในเสียงดนตรีและการร้องเพลง เพราะเป็นลูกไม้ที่
หล่นไม่ไกลต้นจึงทำให้ ศิลปินสาวหล่อมาดเท่ “ชีส์ต้า ปุณิกา สินธุวณิก” ไม่ทิ้งการร้องเพลง และมีผล
งานเพลงมาแล้วถึง 3 อัลบั้มเต็ม กับอีก 1 อัลบั้มพิเศษ

ในครั้งนี่ “ชีส์ต้า ปุณิกา สินธุวณิก” ได้สไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย “เจี๊ยบ เอกมล อรรถกมล” มาปรับลุค
ใหม่ เพื่อเตรียมส่ง ชิงเกิ้ลใหม่ เอาใจสาวหล่อทั่วประเทศ ซึ่งรูปแฟชั่นเซทนี้ จะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อ
ต่าง ๆ และใช้เป็นปกชิงเกิ้ลใหม่นี้ ซึ่งจะเป็นเป็นอัลบั้มสุดท้ายในชีวิต

ชีส์ต้า เล่าว่า “ ถ้าพูดถึงดนตรีก็ต้องนึกถึงแฟชั่นเพราะเป็นของที่คู่กัน ทำให้ ชีส์ต้า นึกถึงพี่เจี๊ยบ เอกมล
อรรถกมล กูรูแฟชั่นละ สไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย ชีส์ต้า รู้จักกับพี่เจี๊ยบ เอกมล มานานมากแล้วคะ
และเราก็เห็นผลงานพี่เจี๊ยบมาตลอด พอมีจังหวะและโอกาส ชีส์ต้าก็เลยขอให้พี่เจี๊ยบมาช่วยปรับลุคให้ ชี
ส์ต้าในชิงเกิ้ลใหม่นี้ ชีส์ต้า แคบอกพี่เจี๊ยบว่าอยากได้สไตล์ที่จับต้องได้และคนสามารถใส่ตามได้ และมี
ความเป็นชีส์ต้า แค่นั้นคะ ชีส์ต้าไว้วางใจพี่เจี๊ยบ ชีส์ต้า คิดว่างานจะต้องออกมาดีคะ”



ส่วน เจี๊ยบ เอกมล อรรถกมล สไตลิสต์ พูดถึงการทำงานครั้งนี้ว่า “ไม่หนักใจนะกับการทำงานให้ ชีส์ต้า
เพราะน้องให้ความไว้วางใจเราในการทำงาน การทำงานก็ง่ายและได้ตาม Reference ที่เราวางไว้ สิ่งที
เจี๊ยบทำก่อน ออกมาเป็น Reference หนึ่งคือ ฟังเพลงของ ชีส์ต้าและตีโจทย์ และดูศิลปินที่เคยทำล
คแบบไหนมาบ้างแล้วจะได้ทำออกมาไม่ซ้ำกับที่เคยทำ ซึ่งฟังจากเพลงจะเป็นเพลงเหมือนจะออกหักเสียใจ
แต่เราจะต้องเป็นคนออกหักที่ยังดูแลตัวเองไม่ปล่อยตัว เลยทำให้มีเครื่องประดับเล็กใส่กับชุดที่เป็นเสื่อ
กล้ำที่มีTexture (เท็กเจอร์) ในเนื้อผ้า กับเอี้ยม ดูไม่เยอะแต่มีอะไร เจี๊ยบไม่อยากให้ลุคออกมาเป็นแมน
เกินไปอยากให้ดูจากคาแรคเตอร์ของศิลปินเอง เลยออกมาเป็นเสื้อกล้ำ ดูสบายๆจับต้องได้คนสามารถ
ใส่ตามได้ ส่วนผมก็ดูจากทรงเดิมที่ชีส์ต้าทำอยู่แล้วปรับให้มี Curly (เคอร์ลี) เซ็ทให้ดูแบบไม่ตั้งใจ เน้น
ความสวยของ Texture (เท็กเจอร์) ของผม และเรื่องของ Make Up เจี๊ยบเน้นให้ดูธรรมชาติ และมีความ

เป็นแพชชั่นตรงคิ้วจะเป็นคิ้วใหญ่แต่เป็นรูปคิ้วที่ไม่คมเพราะจะดูเป็นผู้หญิงมากเกินไปคิ้วจะดูฟุ้งๆไม่เป็นเส้นคม และเจดดิ่งที่แก้มนิดหน่อยก็พอ”

“การทำงานวันนี้สนุกและเหมือนตัวเองกำลังถ่ายแพชชั่นเซ็ทในนิตยสารเลยคะ การทำงานกับมืออาชีพทำให้เราไม่เหนื่อยและไม่หนักใจ ที่สำคัญชีส์ต้าไว้ใจพี่เจ็บบคะ ผากติดตามซิงเกิ้ลใหม่ของชีส์ต้าเร็วนี้คะ”
ชีส์ต้ากล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวของ ชีส์ต้า ได้ที่

Facebook : PUNIKA SINTHUVNIK / FANPAGE : shes.taa.SClub / IG : SHES_TAAวีวี่นะค